

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 265 รายการ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้โดยกำหนดให้ผู้สนใจตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2549 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ชั้น 6 และที่ Pilot Plan อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และกำหนดทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพดังกล่าวทั้งหมด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2549 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 513 ชั้น 5 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้

1. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพในครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดแบบเหมารวมทุกรายการ จำนวนทั้งสิ้น 257 รายการ
2. ผู้สุ้ราคาทุกคนจะต้องวางเงินหลักประกันไว้แก่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในวันที่กำหนดการขายทอดตลาดเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันในการเสนอราคาสำหรับการขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยหากผู้สุ้ราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสงวนสิทธิ์ในการรับเงินหลักประกันดังกล่าวได้ทันที

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจะคืนเงินหลักประกันที่วางไว้ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้สุ้ราคารายอื่นในวันเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด

3. การสุ้ราคาจะต้องประมูลเสนอราคาสำหรับครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพเป็นราคาเหมารวมทุกรายการด้วยวาจา โดยผู้สุ้ราคาและผู้เสนอราคาสูงสุด จะเป็นผู้ชนะการขายทอดตลาด
4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจะแต่งตั้งคณะกรรมการการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการขายทอดตลาด และให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดเป็นประธานในที่ประชุม
5. ในระหว่างการขายทอดตลาด เมื่อผู้สุ้ราคารายหนึ่งรายใดได้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพทั้งหมดแล้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะนับหนึ่งถึงสามโดยเว้นระยะห่างกันตามสมควร หากไม่มีผู้สุ้ราคารายอื่นเสนอราคาอีก ประธานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะทำการเคาะไม้เพื่อยืนยันการเสนอราคาของผู้สุ้ราคารายนั้น และถือว่าผู้สุ้ราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการขายทอดตลาด ทั้งนี้ การตัดสินใจของประธานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุด

6. ผู้ชนะการขายทอดตลาดจะต้องวางเงินมัดจำค่าครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ทำการขายทอดตลาดเป็นเงินสดจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของราคาที่เสนอไว้ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในวันที่ทำการขายทอดตลาด โดยให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาค่า

/ ครุภัณฑ์...

ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ด้วย และผู้ชนะการขายทอดตลาดจะต้องชำระราคาส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ทำการขายทอดตลาด หากไม่ชำระไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ชนะการขายทอดตลาดผิดเงื่อนไขการขายทอดตลาด และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสงวนสิทธิ์ในการรับเงินมัดจำที่วางไว้ รวมทั้งยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ และจะทำการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

7. เมื่อผู้ชนะการขายทอดตลาดได้ชำระเงินค่าครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ขายทอดตลาดครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชนะการขายทอดตลาดจะต้องจัดการขนย้ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ทั้งหมดออกไปจากพื้นที่ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินค่าครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ครบถ้วน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ทำการขายทอดตลาดครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเป็นผู้สุ่มราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ที่ งานควบคุมพัสดุ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2511 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549



(นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ